

# ตรึงดีเซลลดภาษีอีก2ด.

## 5บาทเท่าเดิม-ถึง20กันยา ปตท.โปะ3พันล.ให้กองทุน หยุด5วันรถ5.3ล.คันเที่ยว ปลาป้องถกพณ.ขอขึ้น2บ.

กรม.เคาะยึดลดภาษีดีเซลลิตรละ 5 บาท อีก 2 เดือน  
ปตท.ควัก 3 พันล้าน อุดหนุนกองทุนน้ำมัน พณ.  
สั่งตรึงนมผง-เร่งลดราคาน้ำมันปาล์มขวด ปลากระป๋อง  
จ่อปรับราคาเป็น 20 บาท (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

### ตรึงดีเซล

#### กรม.โปะเที่ยว1พันโครงการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.พิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับประชาชนหลายเรื่องโดยได้อนุมัติข้อเสนอโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ครั้งที่ 3 มากกว่า 1,000 โครงการ 29 จังหวัด ครอบคลุมเงิน 1,943 ล้านบาท แต่ละจังหวัดจะนำไปจัดทำโครงการของแต่ละท้องที่ เป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงถนน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจชุมชน โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร การประมง การผลิตปุ๋ยน้ำ โครงการที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชน เช่นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 ล้านคน เกษตรกร 5 แสนคน ครม.ยังอนุมัติงบกลางมากกว่า 1,000 ล้านบาท ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจากกรณีโรคระบาดในสัตว์ 3 กรณี 1.ชุดใช้ค่าสุกรและอาหารสัตว์ที่ถูกทำลาย

2.การซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคล้มปัสกนในโคกระบือ และ 3.การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโคกระบือป่วยตายด้วยโรคล้มปัสกน

#### หนุนสัมมนาลดหย่อน2เท่า

นายพรชัย สุริเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายและส่งเสริมการจ้างงาน ประกอบด้วย 2 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนา ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยลดหย่อน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และสนับสนุน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ที่กำหนดไว้ และในกรณีที่การจัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่งๆ เกิดขึ้นในหลายท้องที่ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ และให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดได้ ได้รับการสนับสนุน 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 2.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานแสดงสินค้าภายในประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถหักรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกงาน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายจริง

#### ต่ออายุภาษีดีเซลลิตร2เดือน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565-20 กันยายน 2565 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยการใช้มาตรการภาษีดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในระยะสั้น และถ้าหากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลยังคงใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้กระทบ ต่อค่าครองชีพของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

#### คาดสูญรายได้2หมื่นล้านบาท.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับลดภาษี



สรรพสามิตลดค่าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตามมาตรการภาษีในระยะสั้นที่ผ่านมา จะมีผลจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจนกระทบค่าครองชีพของประชาชนในระดับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูประเทศและการตัดสินใจลงทุน จึงได้มีมาตรการลดอัตราภาษีดังกล่าวต่อไปอีก 2 เดือน โดยกระทรวงการคลังได้จัดทำประมาณการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตลดค่าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาท/เดือน คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท

### ปตท.ส่ง3พันล.เข้ากองทุนน้ำมัน

นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์วิกฤต เป็นจำนวนเงินเดือนละ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน) รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท สนับสนุนภาครัฐในการแบ่งเบาภาระค่าพลังงานของประชาชน รวมทั้งเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานตั้งแต่ปี 2564 ปตท.ได้ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงานให้แก่ประชาชนรวมครั้งนี้ด้วยกว่า 17,800 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ความช่วยเหลือจาก ปตท.ครั้งนี้ เป็นเงินกำไรในส่วนของบริษัท ปตท.มอบให้กองทุนน้ำมันฯรวม 3,000 ล้านบาท และเป็น 1 ใน 8 มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงาน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา

### บขส.ตัวเต็มเที่ยวหยุดยาว

นายสัญญาลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

กล่าวว่า วันหยุดยาวตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ บขส.คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมบริการฯ ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 คาดว่าจะใช้รถโดยสาร ได้แก่ รถ บขส. รถร่วม และรถตู้ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ รวม 3,000 เที่ยว และคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางประมาณ 55,000-60,000 คนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น 20-30% จากช่วงก่อนวันหยุดยาว ที่มีผู้ใช้บริการประมาณ 40,000 คนต่อวัน

“ปัจจุบันมียอดจองตั๋วโดยสารเต็มทุกที่นั่งแล้ว ทาง บขส.จึงได้เตรียมรถเสริมไว้ให้บริการจำนวน 200 คัน เส้นทางที่มีผู้โดยสารจองตั๋วมากที่สุด คือ เส้นทางภาคตะวันออก เชียงเหนือ อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และนครพนม คาดว่าในช่วงค่าของวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ จะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มากสุด หรือไม่ต่ำกว่า 30,000 คน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ประกอบกับ บขส. ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสาร” นายสัญญาลักษณ์กล่าว

### คิกคักเดินทาง5.37ล้านคัน

นายสรวิศ ทรงศิริ โอลิมปิกกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.เตรียมเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขาออกวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขาออก วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 และขาเข้าวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 เพื่อแบ่งเบาภาระจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) คาดการณ์ปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์จำนวน 10 เส้นทาง ในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 รวม 5,375,727 คัน แบ่งเป็นขาออก 2,692,935 คัน และขาเข้า 2,682,792 คัน คาดว่าวันที่ 13 กรกฎาคม จะมีปริมาณจราจรขาออกสูงสุดประมาณ

589,586 คัน และวันที่ 17 กรกฎาคม จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครสูงสุดประมาณ 596,695 คัน จึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทาง

### ศักดิ์สยามยอมรับขึ้นค่าตัว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ของรถโดยสารประจำทางว่า กรมการขนส่งทางบกกลางเข้าไปเจรจาจริงๆ แล้วมีการขอขึ้น กม.ละ 10 สตางค์ แต่ขอเจรจาเป็น กม.ละ 5 สตางค์ เพราะเดิมราคาน้ำมันในอดีต น้ำมันดีเซลราคา 27 บาทต่อลิตร ตอนนี้น้ำมันขึ้นก็เห็นใจ แต่สิ่งที่มองตอนนี้ต้องมีรถวิ่งให้บริการประชาชน และวันนี้ได้มอบหมายให้ผู้จัดการ บขส. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และรองปลัดกระทรวงคมนาคมลงไปดูการให้บริการหากการปรับราคาแล้วต้องปรับคุณภาพให้ดีขึ้น แต่ถ้าวันไหนดัชนีการคำนวณค่าโดยสารปรับลดลง เช่น ราคาลงงานลดลงต้องปรับลงไปตามเกณฑ์ ถือเป็นสิ่งที่ได้คุยกันหมดและทุกคนรับทราบ ที่ผ่านมายอมรับว่ามีการปรับราคาขึ้นตามราคาพลังงาน เพราะไม่เช่นนั้นเขาก็หยุดวิ่ง และถ้าหยุดวิ่งจะทำให้ยากไปใหญ่ เพราะจะไม่มีการเดินทาง ดังนั้น ต้องเห็นใจและเข้าใจ ทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสาร

เมื่อถามว่า จะชี้แจงสังคมอย่างไร เพราะขึ้นราคาในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลหยุดยาวที่จะถึงนี้ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า บางภาคยังไม่ขึ้นราคา เช่น ภาคใต้ บขส.ไม่ขึ้น แต่ผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนบางรายก็ขึ้นราคา ดังนั้น อยากให้ประชาชนเลือกเส้นทาง ถ้าเส้นทางเดินทางเหมือนกัน ให้ใช้ บขส.และฝากไปที่พี่น้องประชาชนให้ดูการบริการตรงไหนไม่มีคุณภาพให้ร้องเรียนมาที่กระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางบกจะได้มาดำเนินการแก้ไข

### จองเที่ยวด้วยกัน5.2แสนสิทธิ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดยาว 5 วัน ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคมนี้ ประเมินว่าตัวเลขการเดินทางจะเพิ่มมากขึ้น สะท้อน



ได้จากการยอดการจูงใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย ณ วันที่ 12 กรกฎาคม มีการจูงใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์แล้วกว่า 5.2 แสนสิทธิหรือห้องพักจากจำนวนเต็ม 1.5 ล้านสิทธิ จึงคาดว่า จะมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นแน่นอน

## ดรีงนมผง-ลดราคาปาล์มขวด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคว่า ราคาผลปาล์มขึ้นสูงมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เป็น 11-12 บาทต่อ กก. แต่ปลายเดือนที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มปรับลดลงเนื่องจากอินโดนีเซียเร่งส่งออกอีกครั้ง ทำให้ราคาตลาดโลกปรับลดลงด้วย แต่ยังมีคำถามว่าทำไมราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคยังสูงอยู่ พบว่าสาเหตุจากสต็อกเดิมที่รับซื้อในช่วงที่ราคาผลปาล์มสูงมากสุด เป็นน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มขวดในช่วงต้นสูง จึงสั่งการให้ดูแลใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคมาให้สอดคล้องกับต้นทุนให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีการเสนอขอปรับขึ้นราคานมผงและนมพร้อมดื่มทั้งพาสเจอร์และยูเอชที กระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาต ได้ขอให้ดรีงนมที่สุจริตจนกว่าจะอันไม่อยู่จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการด้านร้านอาหารและผู้ผลิตสินค้าเตรียมจัดโครงการภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” หลังจากร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ลดราคาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการเมนูอาหารราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัวภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

## ปลากะปองจ่อปรับราคา

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์อาหารแปรรูป อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากใช้พลังงานถ่านหินเยอะและราคา

เหล็กแพง ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสูงอาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ไหว โดยสมาคมทูน่า สมาคมอาหารแช่แข็ง และสมาคมบริหารสัตว์เลี้ยง จะรวมตัวกันเข้าหารือกับกระทรวงพาณิชย์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอปรับราคาเพิ่ม อาทิ ปลากะปองชาติพันธุ์ ปัจจุบันขายปลีกราคา 18 บาท และอาจตั้งราคาใหม่ไม่เกิน 20 บาท โดยราคาที่เพิ่มขึ้นจะไม่กระทบต่อผู้บริโภคมากนัก

“ค่าไฟที่จะปรับเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านราคาสินค้า ผู้ประกอบการต้องหาทางปรับโครงสร้างต้นทุนในการลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นลง และต้องพูดคุยกับลูกค้าเรื่องการเพิ่มต้นทุน เพราะไม่สามารถขายสินค้าในราคาเดิมได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีราคาสินค้าปรับไปเรื่อยๆ การปรับราคาขึ้นต้องดูรายละเอียดตามความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบและนำมาพิจารณาให้ปรับเพิ่มตามความเหมาะสม เป็นเรื่องที่ไม่ได้” นายพจน์กล่าว

## พณ.ยันชุดสังฆทานทรงตัว

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน 15 ชุด ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม และเทียนพรรษาเพิ่มเติมจากที่ได้ออกตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้ว และกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ล่าสุดจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ บริเวณหน้าวัดลาดปลาเค้า วันที่ 12 กรกฎาคม พบว่าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ส่วนใหญ่มีราคาทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีราคาหลากหลายให้เลือกตามความต้องการตั้งแต่ ราคาชุดละ 49-1,500 บาท ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทาน ราคาเทียนพรรษาจำหน่ายแพคเกจ ราคาชุดละ 69-3,000 บาท และราคาต้นละ 240-1,700 บาท ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและลายของเทียนพรรษา

ร.ต.จักรากล่าวว่า สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคห้างค้าส่งค้าปลีกต่างๆ ยังคงจัดโปรโมชั่นลดราคาอย่างต่อเนื่อง และมีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

โดยจากการสำรวจสถานการณ์ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ พบว่ามีกรลดราคาสินค้าจำหน่ายต่างๆ ทั้งของกินของใช้หลากหลายรายการ เช่น สบู่ ครีมนวด น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก ซอสปูร่งรส ข้าวสารถุงทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว น้ำอัดลม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดสังฆทาน และเทียนพรรษา เป็นต้น ส่วนลดสูงสุด 50% รวมทั้งมีโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น สินค้าซื้อ 1 แถม 1 และซื้อ 2 แถม 1

## เอสเอ็มอีอ่วมดอกเบี๋ยขาขึ้น

นายแสงชัย วีระกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวถึงกรณีหากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายว่า อาจกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อย และเอสเอ็มอีมาก เพราะปัจจุบันดอกเบี้ยของผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ระดับสูงอยู่แล้ว ไม่ควรที่จะรีบขึ้นช่วงนี้ ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการฟื้นตัวปัญหาต้นทุนในปัจจุบันสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายที่ถูกปิดไปยังไม่กลับมา และหลายรายปิดตาย ผู้ประกอบการที่ยังอยู่ก็มีความเสี่ยงส่วนปัญหาเงินเพื่อส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบมาก จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเรื่องโครงสร้างพลังงาน เนื่องจากราคาน้ำมันที่อิงจากราคาของสิงคโปร์ ราคาขนส่ง ราคาหน้าโรงกลั่นนั้น รัฐควรทบทวนเรื่องโครงสร้างไม่โซ่มาจับแค่เรื่องภาษี หรือกองทุน โดยรัฐต้องพิจารณาโครงสร้างเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของพลังงาน รวมถึงค่าการกลั่นน้ำมันว่าควรจะมีอยู่ที่ระดับใด

“ผู้ประกอบการอาหารได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากวัตถุดิบนำเข้าปรับตัวสูง ร้านค้าทั่วไปรับภาระต้นทุนแพง หากขึ้นราคาลูกค้าหาย อาจเลือกปิดกิจการแทน เพราะถ้าเปิดกิจการต้องแบกรับภาระเรื่องค่าเช่าที่ ค่าจ้างลูกน้อง หลายกิจการจึงเลือกหยุดพัก” นายแสงชัยกล่าว